
Mr. Markus Reetz Executive Director of NurnbergMesse GmbH 
กับหัวขอ “โอกาสสูการเปนที่หนึ่งของเกษตรอินทรียในอาเซียน” 
 
การจะเขาสูตลาดโลกไดนั้น สินคาอินทรียตองมีมาตรฐาน ถือเปนเรื่องสําคัญมากเพราะเปนสิ่งท่ีเราจะบอก
ลูกคาหรอืผูบริโภคไดวา ผลิตภัณฑนี้คืออะไร ซึ่งการรับรองมาตรฐานนี้ตองสอดคลองกับตลาดท่ีเราสงสินคา
ไปดวย เมื่อเราจะนําผลิตภัณฑเขาประเทศไหน ก็ตองพิจารณาดูกฎเกณฑเพราะสินคาอินทรียมีการแขงขัน
สูงกวาสินคาปกติ  
 
การที่เราตองสนับสนุนสินคาออรแกนิค ก็เพราะเราตองการสรางโลกท่ีปลอดภัยขึ้น เมื่อเราจะเขา ไปสูวิถี
แหงความย่ังยืน น่ันหมายถึงเราไมไดมองแคผลิตภัณฑตัวเดียว แตเราหมายถึงความยั่งยืนของทุกสิ่งท่ีอยูใน
ระบบ ตั้งแตการผลิตไปจนถึงการสงมอบสินคาใหกับลูกคา IFOAM เขาจะมองทุกกระบวนการของการผลิต
ตั้งแตตนน้ําสูปลายน้ํา ในสหรัฐฯ ผูคนจะใหความสําคัญกับออรแกนิคมาก ผูบริโภคคือผูกําหนดทิศทาง
การตลาดสวนหนึ่ง และการทําเกษตรอินทรียเราไมไดเพียงแตผลิตอาหารอินทรียเทานั้น แตเรากําลังผลิตวิถี
ที่ย่ังยืน 
 
สวนแบงทางการตลาดของสินคาออรแกนิคท่ัวโลก สหรัฐเปนตลาดใหญสุด เพราะคนสหรัฐ ปรับตัว ใชสินคา
อินทรียในชีวิตประจําวัน  และยังมีแนวโนมจะเติบโตตอไปไดอีกเรื่อยๆ 
 
สําหรับภูมิภาคเอเชีย จีน ถือวาสําคัญมาก และกําลังมองหามาตรฐานวาจะทําอยางไร เพราะ หลายๆ คนยัง
เขาใจวาผลิตภัณฑอินทรียหมายถึงผลิตภัณฑจากธรรมชาติ แตในความเปนจริง ผลิตภัณฑธรรมชาติไมใชทุก
ตัวท่ีเปนผลิตภัณฑอินทรีย 
 
ในฝรั่งเศส ผูผลิตรายใหญอยางดานอน ก็ไดเปลี่ยนรูปแบบการผลิตมาเปนอินทรียมากขึ้น เพราะดานอน 
เห็นความสําคัญของผลิตภัณฑออรแกนิคท่ีสามารถชวยผลักดันยอดขายใหเปลี่ยน ไปได เมื่อดานอนฝร่ังเศส
ตองการเพ่ิมยอดขาย จึงหันไปผลิตนมถั่วเหลืองอินทรีย โดยมีเปา หมายตลาดหลักคือสหรัฐ นั่นคือการผลิต
อินทรียนั้น ไมใชแคการเปลี่ยนจากการ ผลิตแบบ เดิมมาเปนแบบอินทรียอยางเดียว แตยังตองสรางไอเดีย
ใหกับผลิตภัณฑอีกดวย 
 
ซูเปอรมารเก็ตหลายแหงในบราซิล มีการออกแบบจัดวางพ้ืนที่บางสวนใหเปนเสมือนทุงหญา มีการปลูกผัก
ออรแกนิค เมื่อลูกคามาใชบริการ ก็ตัดผักสดๆ จากตนแลวนําไปชั่งนํ้าหนัก ทําใหซูเปอรมารเก็ตในลักษณะนี้
มีอัตราการเติบโตสูง เพราะนอกจากจะขายผักสดออรแกนิคแลว ซูเปอรมารเก็ตยังนําเสนอไอเดียของความ
สดใหมและใสความคดิสรางสรรคลงไป ทําให เกิดแรงจูงใจ  
 
สวนออรแกนิคของไทยเรา ยังถือวาอยูในระยะเร่ิมตน  ตัวเขาเองทํางานดานนี้มานานและทํามาแลวทั่วโลก 
ตอนนี้ก็เขามาสนใจตลาดทองถ่ินของแตละประเทศ เพ่ือชักจูงใหมาเปนพันธมิตรกันโดยการทํางานลักษณะ
นี้ จากประสบการณบอกตัว เองวาไมควรลืมรากเหงาวามาจากไหน เราทํางานนี้เพ่ืออะไร เราควรตระหนัก
ไววาการทํางานน้ีตองตอสูกับระบบอุตสาหกรรมใหญท่ีผลิตอาหารในระบบอุตสาหกรรม ดังน้ันตองมีแผน 
และ ตองรูวากําลังเขาสูเกมการแขงขันท่ีใหญท่ีสุด สิ่งสําคัญคือตองดูใหออกวาตลาดตองการอะไร และเรา
ควรจะผลิตอะไรเพ่ือตอบสนองตลาดน้ันๆ ใหได  
 



หลายๆ ประเทศในโลกนี้ตองการอาหารจากเอเชีย เราในฐานะผูผลิตตองดูวาจะไปไหนเพราะแตละที่ก็มี
ขอกําหนดของมาตรฐานการรับรองที่ตางกันออกไป นอกจากผลิตภัณฑก็ควรดูความย่ังยืนของรายไดและ
ตองไมกลับไปสูกับดักรายได โดยการกลับไปสูอุตสาหกรรม แบบเดิมๆอีกตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


